

## ย่อเรื่อง

# การจ้องกิจการและโครงการของสัันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ของ นายแรนดี เอช. แสลมิลตัน

สัันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2508 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย นอกจากนี้ ตามข้อบังคับของสัันนิบาตเทศบาล ฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์สำคัญไว้ 8 ประการด้วยกัน คือ

1. ศึกษาค้นคว้าเผยแพร่ทางวิชาการ หรือกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
2. ส่งเสริมความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก
3. ให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
4. จัดให้มีการศึกษาอบรมพนักงานเทศบาล
5. ส่งเสริมสวัสดิการและสมรรถภาพของพนักงานเทศบาล
6. เสนอความคิดเห็นของสัันนิบาตเทศบาลต่อรัฐบาล ผ่านกระทรวงมหาดไทย
7. ร่วมมือองค์การระหว่างประเทศในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
8. ช่วยเหลือกิจกรรมทางด้านการศึกษาและอื่น ๆ อันจะเป็นการส่งเสริมการสวัสดิการของหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ในปัจจุบันสัันนิบาตเทศบาล ฯ ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นเทศบาลต่าง ๆ รวม 120 เทศบาล และเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว สัันนิบาตเทศบาล ฯ ได้ดำเนินกิจการตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้

ในด้านการศึกษาได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อวิจัยปัญหาต่าง ๆ และส่งเสริมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยการให้รางวัลประจำปีสำหรับผลงานวิจัยเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและรัฐประศาสนศาสตร์

ในด้านการจัดพิมพ์เอกสาร สัันนิบาตเทศบาล ฯ ได้จัดพิมพ์เอกสารชนิดต่างๆเป็นจำนวนประมาณ 100 ฉบับ นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพ์นิตยสารท้องถิ่นรายเดือน ออกเผยแพร่อีกด้วย

โครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งของสัันนิบาตเทศบาล ฯ คือการจัดการประชุมประจำปี ซึ่งได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเฉลี่ยครั้งละประมาณ 300 คน โดยจัด

จากระการประชุม ให้เป็นการส่งเสริมความรู้และ แลกเปลี่ยนทัศนคติตลอดจนส่งเสริมมิตรภาพระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

ในด้านเผยแพร่ความรู้และการศึกษา ทางต้นนิบาตเทศบาลฯ มีอาคารเป็นเครื่องมือสำคัญ โดยมุ่งที่จะปรับปรุงและส่งเสริมการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหาทางช่วยพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นยึดถือการทำงานกับเทศบาลเป็นอาชีพที่ถาวรยิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกจากนั้น ต้นนิบาตเทศบาลฯ ยังได้จัดบริการห้องสมุด ซึ่งมีเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศประมาณ 2,000 ชิ้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของบรรดาสมาชิกและผู้สนใจโดยทั่วไป ต้นนิบาตเทศบาลฯ ยังได้จัดบริการเกี่ยวกับด้านการให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งช่วยเหลือทางด้านวิชาการบรรดาสมาชิกโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดบริการ ในด้านต้นทนาการทางต้นนิบาตเทศบาลฯ มีผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันเป็นผู้คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่สมาชิกต่าง ๆ อยู่ด้วย

อนึ่ง ต้นนิบาตเทศบาลฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลทั่วประเทศ ในระยะ 3 ปีที่แล้วมารวม 6 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 660 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประหยัดยิ่งขึ้น

ในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ต้นนิบาตเทศบาลฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต่าง ๆ ไปทัศนศึกษาและดูงานเทศบาลในต่างประเทศหลายครั้ง เช่น ในปี 2504 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เทศบาล 200 คน ไปดูงานที่สิงคโปร์ และในปี 2505 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เทศบาลอีก 18 คน ไปดูงานที่ฮ่องกง ไทเป และโตเกียว เป็นต้น นอกจากนี้ทางต้นนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถาบันในต่างประเทศและเข้าเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นด้วย

สำหรับการบริหารงานของต้นนิบาตเทศบาลฯ นั้นคงใช้ข้าราชการในส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต้นนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารรวม 9 คน เลขาธิการ 1 คน และรองเลขาธิการอีก 3 คน ในด้านเกี่ยวกับงบประมาณ ปัจจุบันยอดเงินงบประมาณของต้นนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยกำหนดได้เป็นเงิน 860,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากค่าบำรุงสมาชิก 450,000 บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 400,000 บาท และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอีก 10,000 บาท